

Số: 237 /TB-VP

Kiên Giang, ngày 17 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng về các vướng mắc Dự án Khu đô thị du lịch Phú Quốc - Thế Kỷ Xanh của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Thế Kỷ Xanh

Theo chương trình công tác tại huyện Phú Quốc làm việc với các nhà đầu tư để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án (theo Thông báo số 80/TB-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh).

Ngày 23/02/2017, tại trụ sở UBND huyện Phú Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đã chủ trì buổi làm việc để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc Dự án Khu đô thị du lịch Phú Quốc - Thế Kỷ Xanh của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Thế Kỷ Xanh.

Cùng tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Du lịch, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, Văn phòng UBND tỉnh, Vườn Quốc gia Phú Quốc; thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Về thành phần huyện Phú Quốc có: Đồng chí Lâm Minh Thành - Bí thư Huyện ủy, Đồng chí Đinh Khoa Toàn - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Huỳnh Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ban có liên quan.

Về phía Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Thế Kỷ Xanh có bà Lê Thị Hải Châu - Giám đốc.

Sau khi nghe Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Thế Kỷ Xanh báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Dự án Khu đô thị du lịch Phú Quốc - Thế Kỷ Xanh, huyện Phú Quốc (Công văn số 02/2017/CV-TKX ngày 15/02/2017). Nghe Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc báo cáo tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng của dự án.

Trên cơ sở ý kiến của lãnh đạo các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của nhà đầu tư thì hiện nay trong khu đất dự án còn 05 hộ chưa nhận tiền bồi thường và chưa bàn giao mặt bằng, gây khó khăn cho việc triển khai dự án.

Đề nghị UBND huyện Phú Quốc rà soát lại 05 hộ này, nếu đủ điều kiện cưỡng chế thì thực hiện cưỡng chế giao đất theo quy định, đảm bảo thủ tục chặt



chế, đúng quy định; giao Tổ công tác theo Quyết định số 1710/QĐ-UBND hỗ trợ cho huyện. Những hộ có khiếu nại thì UBND huyện Phú Quốc thực hiện giải quyết khiếu nại theo quy định; trường hợp nếu không đồng ý với giải quyết khiếu nại của huyện thì hướng dẫn người dân khiếu nại về tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đến các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan biết, thực hiện. / . uuu

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, P. KTTH, KTCN, P.TH;
- Lưu: VT, dvbang (01b).

CHÁNH VĂN PHÒNG



Huỳnh Vĩnh Lạc

